

# Phá thai nhiều lần có nguy hiểm không?

Đình chỉ thai nghén là một trong các phương pháp mà phái nữ chọn lựa khi lỡ mang bầu không mong muốn. Từ đây, đình chỉ thai kỳ nhiều lần có ảnh hưởng gì không? Đình chỉ thai nghén nhiều lần có hại gì không? Là một số thắc mắc mà nữ giới muốn tìm hiểu đến nhất. Ở nội dung bài viết này, tác giả sẽ giải đáp những câu hỏi trên đến phái yếu & thông tin về cách nạo hút thai.



## Kết thúc thai kỳ là như thế nào?

Đình chỉ thai nghén là một trong các phương pháp kết thúc thai kỳ an toàn quen thuộc hiện nay. Nhưng mà hiện đang một số phái nữ chưa biết rõ và đúng về giải pháp nạo phá thai này. Bởi vì thế, chị em hãy cùng người viết khám phá về phá thai trước khi đến với hồi âm phá thai nhiều lần có nguy hiểm không nhé.

Kết thúc thai kỳ là một tiểu phẫu, sử dụng thuốc chuyên khoa để bỏ thai, sau đó dùng dụng cụ y tế cho vào tử cung nạo, vét và gắp thai nhi ra bên khỏi cơ thể phụ nữ có bầu. Phương pháp này chỉ ứng dụng cho mẹ bầu đang có thai dưới 12 tuần tuổi & có đủ điều kiện sức khỏe, không mắc các chứng bệnh viêm nhiễm phụ khoa, một số bệnh lý tim mạch, cao huyết áp, mất cân bằng đông máu...

Phái nữ trước khi được tiến hành tiểu phẫu bỏ thai cần trải qua bước thăm khám tổng quát. Đây là bước cực kì bức thiết nên bác sĩ chuyên khoa y tế luôn thăm khám, siêu âm cẩn thận khi bà bầu có mong muốn kết thúc thai kỳ. Bởi vì, thông qua công tác thăm hỏi & những xét nghiệm để định vị chuẩn xác nhất cơ địa của người mẹ, số tuần tuổi và khu vực của thai nhi. Từ đó, đánh giá nạo phá thai bằng phương pháp nạo vét có thực thụ hiệu quả & an toàn hay không.

Nếu nữ phái nữ ưng ý những hoàn cảnh để đình chỉ thai nghén. Thầy thuốc sẽ cho vào phòng phẫu thuật và thực hiện lấy thấy nhi ra phía ngoài. Cả quá trình diễn ra trong thời gian ngắn & nữ giới được gây nên mê hoặc gây nên tê nên sẽ không cảm nhận đau. Chỉ đến khi đình chỉ thai nghén xong, thuốc gây tê hết công dụng, cơ thể nữ giới sẽ xuất hiện những biểu hiện: đau khu vực bụng râm ran, khó chịu trong người, âm đạo chảy máu... Đây đều là một vài dấu hiệu thông thường nên phái đẹp không đáng lo ngại & chúng sẽ kết thúc khoảng 5 đến 1 tuần ngay sau.

<https://phathathaiha.webflow.io/post/cach-pha-thai-an-toan-nhat>

## **Nạo phá thai NHIỀU LẦN CÓ sao không?**

Bỏ thai nhiều lần có nguy hiểm không? Là nghi vấn của đa phần chị em phụ nữ khi đình chỉ thai nghén bằng biện pháp này ở lần thứ 2 trở lên. Thực tế, kết thúc thai kỳ dù ở bất kỳ cách nào cũng ít nhiều gây nên những di chứng nguy hiểm. Đối với nạo phá thai thì sẽ gây một số nguy hại sau đây.

### **Mất cân bằng hormone**

Phá thai nhiều lần sẽ làm cho nội tiết tố trong cơ thể, nồng độ nội tiết tố tiết tố nữ bất ổn dẫn đến tâm sinh lý thay đổi thất thường, mất cân bằng kinh nguyệt... nếu như tình trạng này chớ nên can thiệp sớm có thể gây tác động xấu đến chức năng thụ thai trong tương lai.

### **Ảnh hưởng đến tâm tính**

Kết thúc thai kỳ một hay nhiều lần đều khiến cho người phụ nữ cảm thấy tội lỗi, sợ hãi và tâm lý ân hận. Nếu như không được giải tỏa, để một vài nỗi lo sợ này kéo dài nhiều năm, khả năng phụ nữ bị trầm cảm & tinh thần bất ổn là vô cùng cao.

### **Gia tăng rủi ro sảy thai**

Kết thúc thai kỳ nhiều lần có tác hại gì? Trong một vài lần nạo phá thai, trong trường hợp nữ giới phái nữ đến trung tâm chăm sóc sức khỏe hoạt động chui để thực hiện hay bác sĩ chuyên khoa kỹ năng còn non, thiết bị y tế không nên vô khuẩn kỹ càng thì dễ diễn ra những tai biến: rách dạ con, bội nhiễm dạ con và tắc ống dẫn trứng. Một vài tai biến này sẽ làm cho nữ giới dễ bị sảy thai, mang thai ngoài dạ con trong lần mang thai tiếp theo.

## **Viêm nhiễm phụ khoa**

Nguyên nhân gây viêm nhiễm phụ khoa là do sau một vài lần phá thai chị em phụ nữ không xem trọng đến vấn đề rửa vùng kín & tiến hành các kiêng khem theo hướng dẫn của thầy thuốc. Vì sau nạo phá thai, âm hộ xuất huyết nhiều trong 1 đến 3 ngày. Vì thế, trong trường hợp không rửa chỗ kín thường xuyên & đúng như chỉ dẫn sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại thâm nhập, gây nên nhiễm khuẩn những cơ quan sinh sản.

## **Vô sinh - hiếm muộn, hiếm muộn**

Đình chỉ thai kỳ càng nhiều lần rủi ro dẫn tới vô sinh - hiếm muộn càng cao. Bởi đây, chỉ cần một lần bỏ thai không cẩn thận có thể làm thủng tử cung, sẹo dạ con, viêm tắc vòi trứng... trong trường hợp chị em không ngay từ giai đoạn đầu chữa, để dạ con tổn thương nặng hơn, có thể phải phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn cơ quan này, có nghĩa là phái nữ mất đi thiên chức làm mẹ.

## **Nguy hiểm đến tính mạng**

Tai biến này đặc biệt của nạo phá thai nhiều lần có sao không? Vì, sau mỗi lần đình chỉ thai kỳ, âm đạo ra máu liên tiếp và nhiều trong vài ngày. Nên nếu như không kiểm soát & bù đắp toàn bộ dinh dưỡng, đặc biệt là chất sắt thì có thể gây ra băng huyết. Một khi bị xuất huyết ở tử cung song chớ nên cấp cứu ngay từ giai đoạn đầu sẽ gây nên qua đời.

Bên cạnh đó, sau nạo hút thai, phụ nữ có thể bị sót nhau & sót thai. Đây cũng chính là một trong số những biến chứng trầm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng của nữ giới.

## **Phòng khám phá thai chất lượng cao tại Hà Nội**

Cùng với một vài biến chứng nghiêm trọng mà bỏ thai nhiều lần gây ra thì người phụ nữ nên lưu tâm 2 thắc mắc là sau khi nạo hút thai cần kiêng cái gì? Và chọn ra trung tâm y tế chuyên khoa để nạo hút thai nếu có ý định bỏ con.

Trong một số trung tâm y tế chuyên về phục vụ sức khỏe thể chất thai sản & kế hoạch hóa gia đình tại Hà Nội thì phòng khám đa khoa 11 Thái Hà là địa điểm mà phái đẹp phụ nữ có thể tuyệt đối sự tin cậy. Vì đây, không những đã được Sở y tế cấp giấy phép hoạt động, trung tâm y tế Việt Hải còn có một số điều kỳ diệu sau:

Quy tụ nhiều bác sĩ chuyên khoa y tế có kiến thức vững vàng, tài giỏi, dày dặn kinh nghiệm làm việc & thấu hiểu tâm lý người nhiễm bệnh.

- Cơ sở vật chất hiện đại, tiên tiến, cơ sở y tế rộng rãi, trang bị toàn bộ công cụ y tế & hệ thống khử trùng đạt tiêu chí.
- Hầu hết những thiết bị máy móc, thiết bị chuyên khoa tại phòng khám đa khoa Thái Hà đều là dụng cụ hiện đại nhất, nhập cảng từ nhiều nhà nước có lĩnh vực y học phát triển, đặc trưng như Đức, Nhật Bản... nên cho kết quả chẩn đoán bệnh chính xác & tỉ lệ đạt được kết quả cao.
- Tiện ích y tế tận tâm, thủ tục hành chính dễ dàng, nhanh gọn, chi phí phá thai phù hợp & cụ thể chi tiết, giờ làm việc hoạt bát từ 7h đến 19h, cam kết bảo mật thông tin tuyệt đối... là một số điểm cộng của phòng khám đa khoa 11 Thái Hà chắc hẳn sẽ khiến phụ nữ thỏa mãn.

Vừa rồi là một số thông tin về nạo phá thai nhiều lần có ảnh hưởng gì không? Hy vọng sẽ giúp nữ giới nắm được một số hậu quả khôn lường của vấn đề nạo phá thai nhiều lần.

Phá thai ở đâu <https://phathaithaiha.webflow.io/post/co-so-pha-thai-an-toan-o-ha-noi>

Chi phí hút thai <https://phathaithaiha.webflow.io/post/pha-thai-1-thang-tuoi-bang-thuoc-va-chi-phi>

Phòng khám đa khoa uy tín Hà Nội

<https://suckhoe24gio.webflow.io/posts/phong-kham-da-khoa-tai-ha-noi>

Phòng khám đa khoa Thái Hà có tốt không

<https://phathaithaiha.webflow.io/post/phong-kham-da-khoa-thai-ha>

<https://phathaithaiha.webflow.io>